



ข่าวสาร เกษตรพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Faculty of Food and Agricultural Technology



ฉบับที่ 43 ภาคการศึกษา 2/2556 ประจำวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

❖ คติพจน์ คติธรรม ประจำสัปดาห์

ต้องการไก่อ	ยังต้องใช้	เอาไก่อต่อ
เอาข้างล่อ	ต่อข้าง	กลางไพรศรี
ไก่อจ่อไก่อ	ข้างต่อข้าง	ตัวอย่างมี
ดีต่อดี	ควรจำ	เป็นตำรา

โดย พ.ท.นเรศร์ จิตรักษ์

❖ เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการสรรหาผู้นำในการทำกิจกรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จากการนับคะแนนเสียงพบว่า นางสาวอมรรัตน์ โมลา มีผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 253 เสียง งดออกเสียง 110 เสียง และบัตรเสียจำนวน 28 เสียง จึงมีมติแต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ โมลา รับตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารสืบไป



❖ ขอขอบคุณกองบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมการทำผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 3 ประเด็น คือ 1. การวิเคราะห์ค่างาน 2. การบรรณายลักษณะงาน 3. การประเมินค่างานสำหรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อชี้แจงวิธีการทำผลงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



❖ ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและศิษย์เก่าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าแฟและเบเกอรี่”

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าแฟและเบเกอรี่” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารชั้นปี 3 – 4 หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหารชั้นปี 3 – 4 หลักสูตรสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรชั้นปี 2 นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และศิษย์เก่า ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการสร้างและบริหารธุรกิจร้านค้าแฟและเบเกอรี่ เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

❖ การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ อาคารที่พิชัย อาคารแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว) จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มาร่วมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาคการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาและการวิจัยในเขตภูมิภาคอาเซียน” การเสวนาโครงการ “แลกเปลี่ยนอาจารย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนรวม 6 ประเทศ” เสวนาโครงการ “สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในกลุ่มประเทศอาเซียน” และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาหาร 4. กลุ่มการศึกษา 5. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6. กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร

ภาคนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและผู้ประกอบการกลุ่มการท่องเที่ยว การประกวดการประกอบอาหาร “การผลิตอาหารพื้นถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ประเภทอาหารคาว” การถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยและชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 1. การพัฒนานักศึกษาและผู้ประกอบการกลุ่มการท่องเที่ยว 2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม (บริการรถไฟฟ้านำเที่ยวภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร) 3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไทร 4. ภูมิปัญญา หม่อม ไหมและสีย้อมธรรมชาติ บ้านซำร้าง 5. ศรีสุขนาฏกรรม ลำน้ำน่าน 6. แหล่งท่องเที่ยวเขตพื้นเมืองเก่าพิษณุโลก 7. รถรางนำเที่ยวพิษณุโลกด้วยภาษาอาเซียน 8. สามล้อนำเที่ยวเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก 9. สีสันใหม่เมืองสองแคว เที่ยว 10 ย่าน เปิดตำนานที่สุด 10. เที่ยวครบรส ช้อบครบเครื่องที่เมืองกำแพง

❖ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

วารสารเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเป็นวารสารในรูปแบบ Online open access เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรทุกสาขา เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับได้ที่ <http://www.kasetpibul.net/journal> หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเข็มจิรา บุญเลิศ โทร 055-267080 ต่อ 5202